

# Chuẩn Bị Cho Bài 17

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Giáo hội là một dấu chỉ của Nước Chúa

Chúa ban nhưng không cho chúng ta một quà tặng là chính mạng sống Người, đó là một ân sủng để chúng ta mang tất cả mọi loài thụ tạo trở về hầu lập lại quan hệ tình yêu với Người. Chúng ta thông công với những chứng nhân đức tin đã đến trước chúng ta. Chúng ta được thêm sức mạnh nhờ gương sáng của các ngài, chúng ta được thêm vững mạnh nhờ lời cầu nguyện của các ngài, nên chúng ta cũng phải gắng sức để trở nên dấu chỉ của nước Chúa, là nước do chính Chúa Giêsu sáng lập.



### Chào mừng

Xin quý vị lập một bản kê khai danh tính, chức nghiệp và thành phần xã hội của những người trong gia đình cùng các thân hữu. Họ có thể là công dân của các nước khác, là tín đồ của các tôn giáo khác. Họ có thể là những người mang cố tật hoặc khác màu da (với quý vị). Trong tuần này, xin quý vị để bản kê khai đó trên bàn như một nhắc nhở rằng bất cứ ai cũng đều được đón nhận vào Giáo hội.

### Một nơi để cầu nguyện

Xin quý vị đặt một quyển Thánh Kinh, một cây cảnh, và một chân nến lên mặt bàn để biến chỗ đó thành một nơi cầu nguyện trong nhà. Xin quý vị cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, những người đang rao giảng Lời Chúa.

### Phiếu...

Quý vị hãy mua các "chứng phiếu quà tặng", loại 5 đô, tại các siêu thị thực phẩm. Những lần tới, mỗi khi có người nào xin tiền, quý vị cho họ một tấm "chứng phiếu quà tặng" để họ dùng mua thực phẩm. Giảng cho con cái hiểu cách thức mà quý vị chia sẻ "của tư hữu" với người khác.





## Ngày Chúa Nhật

Trong tuần này, xin quý vị nhìn ngọn nến trên bàn thờ và nghĩ cách để làm cho ánh sáng Chúa Kitô toả chiếu rộng ra.

## Trong Tuần

Quý vị hãy đọc kỹ một vài đoạn trích tuyển từ Tin Mừng và rút ra những tí dụ Chúa Giêsu đã đã dùng. Vương quốc của Ngài giống với tí dụ nào trong số nhữ tí dụ đó?

## Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)



## DI SẢN CỦA CHÚNG TA QUA PHIM ẢNH

"*Truyền giáo*" (*The Mission*) là một phim thuộc loại bi kịch. Phim này miêu tả chủ nghĩa thực dân Âu châu tại Nam Mỹ Châu trong thế kỷ thứ 18. Vào thời đó Đế quốc Bồ Đào Nha đã tìm mọi cách để cưỡng đoạt tài nguyên thiên nhiên bao la của các xứ thuộc địa, và nô lệ hoá dân bản xứ. Trái lại, các nhà thừa sai Dòng Tên đại diện cho nỗ lực của Giáo Hội: văn minh hoá dân bản xứ, và cứu vớt các linh hồn.

Rodrigo Mendoza, nhân vật chính, do Robert De Niro thủ diễn, nguyên là một lái



## GIÁO HUẤN LUÂN LÝ VỀ NÊN THÁNH

*"Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là loại hạt nhỏ bé nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."*

*Mc 4:31-32*



Chúng ta có khuynh hướng đánh giá thấp khả năng đóng góp của mình cho xã hội và lại hay cả tin rằng hễ ai là Kitô hữu thì người đó ngay lành. Chúng ta thường nghe nói, "Tôi không phải là thánh." Tuy nhiên, nói cho đúng, chúng ta được gọi để cố gắng nên thánh. Chúng ta có nhiều khả năng đạt tới sự thánh thiện hơn chúng ta tưởng. Dụ ngôn trích dẫn ở trên cho thấy hạt cải nhỏ bé nhất cũng có thể thành một bụi cây lớn nhất. Nó khích lệ ta rằng dù chỉ là một tín hữu yếu đuối nhất, ta vẫn có hy vọng trở nên tội lỗi lớn nhất trong các tội lỗi của Chúa.